
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
  สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕9 

ครั้งที่ 1 / ๒๕๕9 
วันที่  19  ธันวาคม  ๒๕๕9 

เวลา ๑๔.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 

-------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
  ๑. นายพิชัย   คันธวณิช      ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
  2. จ.ส.อ.ภาคิน  ธรณีทอง      สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ 
  3. นายอนันตชัย   เลิศมณี       สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ 
  4. นายอนุสรณ์         คันธวณิช      สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ 
  5. นายประเสริฐ      เล็บครุฑ       สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ 
  6. นายกิตติศักดิ์       สมใจ         สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒  
  7. นายภูเบศร  วรมานะกุล     สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ 
  8. นายศิริชัย  อาคมานนท์    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ 
  9. ส.อ.สมพงษ์  เกิดมงคล      สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ 
  ๑0. ร.ต.วิเชียร  นิสกนิลกุล     สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ 
  ๑1. นายเลิศฤทธิ์ วินุราช        สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ 
  ๑2. นางจันทิรา  ชมวงษ์        สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ 

ผู้ไม่มาประชุม 
  1. นายนพดล   วรมานะกุล  รองประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี (ลากิจ) 
  2. นายไพฑูรย์   ภัคพยัค  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี (ลากิจ) 
  3. นายสมบัติ   บุญมา  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 (ลาป่วย) 
  4. นายอาร์ต   รุ่นประพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2 (ลากิจ) 
  5. นายสุทธิพงษ์   มีพงษ์   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 3 
  6. นางยุพิน   พรศิริรุ่ง  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 3 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 
   1. นายบรรเจิด   พฤกษะศรี  รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี (รักษาราชการแทน นายกฯ) 
   2. นายทศพล   พินิจธนภาคย์  รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
  3. นายมนตรี  เกิดจิ๋ว      ปลัดเทศบาล 
  4. นายสุกิจ  เทพประสิทธิ์   รองปลัดเทศบาล 
  5. นายสมบูรณ์  ภู่สวัสดิ์         รองปลัดเทศบาล 
  6. นางสาวบุญยืน  แสงรุ่ง   (แทน) ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
  7. นายณัฐเศรษฐ์  แพงมา   (แทน) ผู้อํานวยการกองคลัง 
  8. นายไวยวิทย์  เชยประทุม     ผู้อํานวยการกองช่าง 
  9. นางพิศเพลิน  ฉัตรไชยพรกุล   ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  10. นางสาววรมัย  อดุลย์เดช  (แทน) ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
   ๑1. นางเฉลิมศรี  ชาวเมือง         ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
  12. นางพัชรี   ศรีสอาด  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
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  13. นางอ้อมเดือน ศรีมั่นคงธรรม หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
  14. นางนันทา   ศรีนคร   หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่  
  ๑5. จ.ส.อ.สุริยันต์ จําปานิล  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
   16. นายเพิ่มศักดิ์ แก้ววิสิษฏ์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
  17. นางบงกช   ทายอด   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๐ น. 
  
  นายมนตรี  เกิดจิ๋ว ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายมนตรี  เกิดจิ๋ว 
ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรีชั่วคราว ตามที่ท่านประธานสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕9 ครั้งที่ 1 / ๒๕๕9 
ในวันนี้ ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรีอยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอเรียนเชิญครับ 
   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้ท่าน
ไพฑูรย์  ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ติดภารกิจไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ เพ่ือให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน ข้อ ๑๓ กําหนดไว้ว่า วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิ่นนําวิธีการเลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่นตามข้อ ๑๒ มาบังคับใช้โดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้
เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากตําแหน่ง และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิก
ความในวรรคสองข้อ ๑๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่หรือ
อยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่น เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการ
หรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการ
ประชุมคราวนั้น โดยให้นําความในข้อ ๑๓ และข้อ ๒๖ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนน
เลือกให้กระทําด้วยวิธีการยกมือ” ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลฯ ดําเนินการเลือกเลขานุการสภา
เทศบาลฯ ในการประชุมสภาเทศบาลฯ ครั้งนี้ครับ 

   นายพิชัย  คันธวณิช  ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่านมนตรี  เกิดจิ๋ว 
ปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ที่ได้ชี้แจงระเบียบฯ ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรีอยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว กระผม นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕9 ครั้งที่ 1 / 2559 
วันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ลําดับต่อไป เป็นการ 
เลือกเลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เนื่องจากท่านไพฑูรย์  ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี ติดกิจธุระจึงไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นผู้
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญครับ ขอเชิญท่านศิริชัย  อาคมานนท์ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2 

   นายศิริชัย  อาคมานนท์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายศิริชัย  อาคมานนท์ สมาชิกสภา
เทศบาเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ ขอเสนอ นายอนุสรณ์  คันธวณิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ เป็น  
ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ในการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ครับ 

/นายพิชัย... 



- 3 - 

   นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืน
อีกหรือไม่ครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มี ผมจะขอมติในที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด เห็นชอบให้นายอนุสรณ์  
คันธวณิช เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี โปรดยกมือครับ 

   มติที่ประชุม เห็นชอบให้ นายอนุสรณ์  คันธวณิช เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี ในการประชุมสภาเทศบาลฯ ครั้งนี้ 

   - เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ จํานวน 11 ท่าน 
   - ไม่เห็นชอบ  จํานวน - ท่าน 
   - งดออกเสียง จํานวน 1 ท่าน (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเลือก นายอนุสรณ์  คันธวณิช เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
ในการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ ขอเชิญ นายอนุสรณ์  คันธวณิช ทําหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ครับ 

   นายอนุสรณ์  คันธวณิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
สภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

   นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี กระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการ
ประชุมสภาเทศบาลฯ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   1. เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ภายหลังประกาศของสํานักพระราชวัง เรื่อง 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช 
บรมนาถบพิตร สวรรคต ยังความโศกเศร้าเสียใจมายังพ่อแม่พ่ีน้องชาวจังหวัดปราจีนบุรี  และประชาชนชาวไทย 
ทั่วทั้งประเทศ โดยในแถลงการณ์ดังกล่าวได้ระบุช่วงเวลาสุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  
ได้เสด็จเข้ารับการรักษาพระอาการประชวรที่โรงพยาบาลศิริราช ในวันศุกร์ที่ ๓ ตุลาคม 2559 แต่ทรงมีพระ
อาการทรุดลงจนกระทั่งวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕ นาฬิกา ๕๒ นาที พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้เสด็จสวรรคตด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษา 89 พรรษา และทรง
ครองราชย์สมบัติได้ 70 ปี กระผมขอเชิญทุกท่านยืนขึ้นเพ่ือถวายความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร น้อมเกล้าน้อม
กระหม่อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ซึ่งประดิษฐาน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี แห่งนี้ เป็นเวลา 89 วินาที ขออนุญาตเรียนเชิญยืนขึ้นเพ่ือถวายความไว้อาลัยครับ 
   “ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้ารําลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า 
ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน” ขอเชิญนั่งครับ 
   ๒. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร พระราชทานพระราชวโรกาส ให้   
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในฐานะประธานรัฐสภา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลอัญเชิญ
เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ    
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก
เปรม ติณสูลานนท์ ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ      
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เฝ้าทูลละอองพระบาท 

/โอกาสนี้... 



- 4 - 

   โอกาสนี้ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กราบบังคมทูล อัญเชิญองค์
พระรัชทายาท เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบราชสันตติวงศ์ “โดยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระคุณอัน
ประเสริฐ ได้เสด็จสวรรคตแล้ว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 เวลา 15 นาฬิกา 52 นาท”ี  
   “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 2 วรรคสอง 
ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 23 วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติ เรื่องการสืบ
ราชสันตติวงศ์ว่า ในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลง และเป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้
ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 2467 แล้ว ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธาน
รัฐสภาทราบ และให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพ่ือรับทราบ และให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์พระรัช
ทายาทข้ึนทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป แล้วให้ประธานรัฐสภา ประกาศให้ประชาชนทราบ” 
  “โดยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรี      
นฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงแต่งตั้งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ 
สยามมกุฎราชกุมาร เป็นพระรัชทายาทไว้ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 
2467 แล้ว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พุทธศักราช 2515 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทําหน้าที่รัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ได้รับทราบกรณีสวรรคตดังกล่าวด้วยความโทมนัสยิ่ง 
โดยเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการประชุมเพ่ือรับทราบการแต่งตั้ง
พระรัชทายาท และประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทําหน้าที่ประธานรัฐสภา ได้นําความกราบบังคมทูลอัญเชิญ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ ตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 2 วรรคสอง 
ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 23 วรรคหนึ่ง จึงขอประกาศมาให้
ทราบโดยทั่วกันว่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ขึ้นทรงราชย์เป็น
พระมหากษัตริย์ ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 เป็นต้นไป” 
   ในการนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราช
ดํารัสตอบรับการขึ้นทรงราชย์ “ตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา ได้กล่าวใน
นามของปวงชนชาวไทย เชิญข้าพเจ้าขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎมณเฑียรบาล
ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น ข้าพเจ้าขอตอบรับ เพ่ือสนองพระราช
ปณธิาน และเพ่ือประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง” 
   ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายพิชัย  คันธวณิช 
ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน 

   3. เรื่องการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 

   ด้วยเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้จัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 
1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรีอนุมัติและประกาศใช้แผนฯ ดังกล่าวเมื่อวันที่ 30 
กันยายน 2559 

   จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรีทราบ (รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามปีฯ    
ที่แนบท้าย) 

/ที่ประชุม... 
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   ที่ประชุม  รับทราบ 

   4. เรื่องการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี 

   ด้วยเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว และนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรีอนุมัติและประกาศใช้แผนฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2559 

   จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรีทราบ (รายละเอียดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น    
สี่ปีฯ ที่แนบท้าย) 

  ที่ประชุม  รับทราบ 

  5. เรื่องรายงานผลการดําเนินงานและติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี 

   ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
๒๕๔๘ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ ๓๐ (๕) กําหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรีได้ประกาศการรายงานฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 
ธันวาคม 2559 เรียบร้อยแล้ว 

   ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัด 
ทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ ๓๐ 
(๕) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้รายงานผลการดําเนินงานการ
จัดทํางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี  

   จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรีทราบ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลฯ   
ทีแ่นบท้าย) 

   ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 
                       ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕9 ครั้งที่  3 / ๒๕๕9 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ๒๕๕9 

                   นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไข  
เปลี่ยนแปลงในรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕9 ครั้งที่ 
3 / ๒๕๕9 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ๒๕๕9 หรือไม่ ถ้ามีโปรดยกมือและขอแก้ไขได้ครับ 

  ที่ประชุม  - ไม่มี 

/นายพิชัย... 
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   นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมฯ 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 
พ.ศ. ๒๕๕9 ครั้งที่ 3 / ๒๕๕9 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ๒๕๕9 โปรดยกมือครับ 

   มติที่ประชุม  เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ    
สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕9 ครั้งที่ 3 / ๒๕๕9 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ๒๕๕9 

   - เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ จํานวน 11 ท่าน 
   - ไม่เห็นชอบ  จํานวน - ท่าน 
   - งดออกเสียง จํานวน 1 ท่าน (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องอ่ืนๆ 

   นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอ่ืนๆ  
กระผมขอมอบหน้าที่ให้ท่านเลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ท่านอนุสรณ์  คันธวณิช สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี เขต ๑ เป็นผู้รับเรื่องและนําเสนอต่อคณะผู้บริหารต่อไป ขอเชิญท่านอนุสรณ์  คันธวณิช ครับ 

   นายอนุสรณ์  คันธวณิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
สภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่านพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขออนุญาต
ประชาสัมพันธ์ ด้วยเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้กําหนดจัดทําโครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2560 
โดยจัดให้มีพิธีทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และแม่ชี จํานวน 150 รูป ในวันที่ 1 
มกราคม 2560 เวลา 07.50 น. ณ บริเวณศาลพระหลักเมืองปราจีนบุรี ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมืองปราจีนบุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือให้ประชาชนได้ออกมาร่วมทําบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร 
และแม่ชี พร้อมตั้งจิตอธิษฐานถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพระ
บรมโกศ และเพ่ือเป็นการส่งเสริมฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามของไทยให้คงอยู่
สืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยสืบต่อไป ในการนี้ เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเรียนเชิญท่านร่วมพิธี
ทําบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และแม่ชี จํานวน 150 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปี
ใหม่ พ.ศ. 2560 ในวันที่ 1 มกราคม 2560 เวลา 07.50 น. ณ บริเวณศาลพระหลักเมืองปราจีนบุรี และ ใน
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกท่านใดจะนําเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ถ้ามีขอเรียนเชิญ
ครับ ขอเชิญสิบเอก สมพงษ์  เกิดมงคล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 3 ครับ 

   สิบเอก สมพงษ์  เกิดมงคล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 3  เรียนท่านประธาน 
สภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม สิบเอก สมพงษ์  เกิดมงคล สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 3 ขอถือโอกาสนี้เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ และประชาชนชาวเทศบาล 
เมืองปราจีนบุรีทุกท่าน ร่วมสวดมนต์ข้ามปี ณ พันธสีมาวัดแจ้ง โดยจะเริ่มตั้งแต่ 18.00 น. เป็นต้นไป จนกระทั่ง
ถึงจุดเทียนชัยในเวลา 24.09 น. หลังจากนั้นจะเป็นการถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ขอเชิญท่านที่มีเวลาว่าง ขอเรียนเชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดแจ้ง เพ่ือถวาย
ความไว้อาลัยและถวายพระพรรัชกาลที่ 10 ขอบคุณครับ 

   นายอนุสรณ์  คันธวณิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
สภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอขอบคุณ สิบเอก สมพงษ์  เกิดมงคล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 3 
มีสมาชิกท่านใดจะนําเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ อีกหรือไม่ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ ขอเชิญจ่าสิบเอก 
ภาคิน  ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 ครับ 
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   จ่าสิบเอก ภาคิน  ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1  เรียนท่านประธาน 
สภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม จ่าสิบเอก ภาคิน  ธรณีทอง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 ขอพูดถึงวิสัยทัศน์เทศบาลเมืองปราจีนบุรี คือ เมืองน่าอยู่ คนมีสุข 
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน บริหารพัฒนาก้าวไกล แต่เมื่อมองกันจริงๆ แล้ว 1 ปีที่ผ่านมา การพัฒนาที่พูดถึงวิสัยทัศน์ของ
เทศบาลเมืองปราจีนบุรีนั้น ยังไม่ก้าวไกล ยังไม่เข้าลําดับ เนื่องจากสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ พูดในที่
ประชุมแล้วไม่น้อยกว่า 3 – 4 ครั้ง แต่พอพูดเสร็จ ปฏิบัติบ้าง ไม่ปฏิบัติบ้าง เช่น เรื่องไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าที่ดับ ยัง
ขาดงบประมาณในการจัดซื้อ หลายจุด หลายพื้นท่ีที่ดับ หน้าโรงเรียนปราจีนกัลยาณี หมู่บ้านแถววัดศรีมงคล ก่อน
ถึงสะพานจะเป็นเขตเทศบาลฯ ดับทั้งหมู่บ้าน สายไฟไม่มี สายไฟขาด ถนนแก้วพิจิตรหลายซอย ถนนใหญ่ก็ดับ ใน
ซอยก็ดับ แจ้งไปในกลุ่มสภาเทศบาลฯ รับทราบแต่ไม่รับปฏิบัติ ถนนแจ้งพัฒนาก็ดับ ถนนชุมชนคลองวัวก็ดับ พอ
ผมสอบถามไป ได้คําตอบว่าขาดงบประมาณในการซื้อหลอดไฟ หลอดไฟหลอดละ 20 บาท เทศบาลฯ มีรายได้
มากมาย จัดสรรหรือว่าหางบประมาณส่วนใดส่วนหนึ่งเข้ามาดูแลไม่น่าจะมีปัญหา เรื่องที่สอง เรื่องถนน ฝาครอบ
ท่อระบายน้ํา ปัจจุบันนี้ ประมาณ 4 จุด แตกเป็นรูโหว่ รถจักรยานยนต์ลงเมื่อไร ล้มเมื่อนั้น เอาไม้ไปปัก เอาผ้าไป
ปักไว้ กันรถตก แจ้งไปยังกลุ่มสภาเทศบาลฯ แล้ว รับทราบ รับปฏิบัติ แต่ก็ไม่ปฏิบัติ อ้างถึงผู้รับเหมาเดิม ยังอยู่ใน
ประกันอยู่ พอสอบถามไปก็บอกว่าผู้รับเหมาเดิมยังอยู่ในประกัน แต่ก็ไม่ปฏิบัติให้ดีขึ้น แขกต่างบ้านต่างเมืองมา   
ดูแล้วน่าสมเพช อายเขา อายมากๆ เรื่องท่อระบายน้ํา บางจุดยังตันอยู่ อยากให้พวกเราช่วยกันดูแลในเรื่องตรงนี้ 
อีกเรื่องหนึ่ง แผนพัฒนาสามปี เรื่องวงเวียนบริเวณแยกวัดใจ ตรงหน้าร้านมังกรทอง สี่แยกวัดใจ ตอนนั้นเมื่อปี 
พ.ศ. 2554 มีแผนเข้ามาที่ว่าจะก่อสร้างหรือเข้าในเทศบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แต่ก็เลือนรางหายไป 
ผมมองดูแล้วมีประโยชน์มาก ประชาชนเดือดร้อน เกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก เขาถึงตั้งชื่อว่า “สี่แยกวัดใจ” ใครมาดีก็
ปลอดภัย ใครมาไม่ดีก็ตายไป ประชาชนแถวนั้น ซอยร่วมใจก็มาปรารภว่าไม่เห็นดําเนินการเสียที พอมาดูจริงๆ 
แล้วไม่อยู่ในแผนเลย ผมอยากจะให้เข้ามาในเทศบัญญัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปรียบเทียบกับงบประมาณ
กล้องวงจรปิด CCTV ที่จะติดตั้ง ในงบประมาณ 3 ล้านบาท ไม่เกี่ยวอะไรกับเทศบาลฯ เลย นํางบประมาณตรงนี้
มาทําสี่แยกวัดใจยังดีกว่า ขอฝากสมาชิกสภาเทศบาลฯ หรือผู้บริหาร หรือหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ฝากดูแลด้วย
ครับ จะได้มกีินดี มีใช้ มีสุขกัน ขอบคุณครับ 

   นายอนุสรณ์  คันธวณิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
สภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอขอบคุณ จ่าสิบเอก ภาคิน  ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 
มีสมาชิกท่านใดจะนําเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ อีกหรือไม่ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ ขอเชิญท่าน
บรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ครับ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมือง
ปราจีนบุรี เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย
บรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ตามที่ ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลฯ ได้อภิปรายเกี่ยวกับไฟฟ้าตามถนนต่างๆ ซึ่งทางเราไม่ได้นิ่งดูดายนะครับ ซึ่งงบประมาณที่จะใช้จัด
งานประเพณีลอยกระทง ซึ่งไม่ได้จัด เราได้ให้ทางกองการศึกษาโอนงบประมาณส่วนนี้ให้กองช่างจัดซื้อวั สดุ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ก็จัดซื้อได้เพียงบางจํานวนซึ่งก็ไม่ได้มากมาย และเจ้าหน้าที่ของทางกองช่างได้ดําเนินการซ่อมแซม
แก้ไขและติดตั้งเป็นระยะๆ ไป สังเกตได้จากประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลฯ ก็ได้ติชมมาว่าถนนเริ่มจะมีแสงสว่าง
มากขึ้น บริเวณหน้าโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุงและหน้าโรงเรียนปราจีนกัลยาณี เราก็ติดให้เรียบร้อย ปัญหา
อาจจะมีบางโคมที่ไปติดแล้วหลวมบ้างหรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้เปลี่ยนโคมเก่าออก พอเจอลมพัดก็อาจจะหลวมทําให้ 
ดับอีก ได้แจ้งไปแล้วว่าถ้าโคมไหนชํารุดให้เปลี่ยนทันที และเราก็มีนโยบายที่จะเปลี่ยนเป็นหลอดไฟ LED ซึ่งในปีนี้
เทศบาลฯ มีรายได้น้อย รายได้ไม่เข้าเป้า แตร่ายจ่ายมีเพ่ิมข้ึนทุกปี และมีงานของทางจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งจะทําให้ 
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เราต้องใช้งบประมาณบางส่วนที่จะใช้พัฒนาในพ้ืนที่ของเราไปช่วยงานจังหวัด ก็เป็นปัญหาที่เราไม่สามารถจะ
ควบคุมงบประมาณที่จะนําไปใช้ในแต่ละเรื่องได้อย่างถูกต้อง เรื่องฝาครอบท่อระบายน้ําบนผิวถนน ได้แจ้งทาง 
กองช่างแล้ว กองช่างรับรู้หมดทุกเรื่อง แต่การจัดซื้อจัดจ้างจะต้องมีระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ  
ซึ่งเราก็ให้ระยะเวลาตามสมควร ส่วนไหนที่สามารถปฏิบัติได้เลย ทางกองช่างก็จะดําเนินการทันที และทุกครั้งที่มี
ฝาท่อระบายน้ําแตก ทางสมาชิกสภาเทศบาลฯ ที่ใส่ใจกับเราก็จะถ่ายรูปและส่งมาให้ เหมือนอย่างในตลาดที่ท่าน
อนุสรณ์และท่านอาร์ต ถ่ายรูปฝาท่อที่แตกส่งมาให้ เราก็ให้ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดําเนินการหล่อฝา
ท่อระบายน้ํา ซึ่งบางฝาก็อาจจะใช้เวลาหล่อหลายวัน หากยังไม่เสร็จก็จะนําไม้ไปปิดไว้ก่อน เมื่อหล่อเสร็จก็จะให้
ทางกองช่างดําเนินการไปปิด ก็รวดเร็วอยู่ ใช้เวลาประมาณ 2 วัน ก็หล่อเสร็จและนําไปปิดเรียบร้อยแล้ว  ส่วน 
เรื่องแผนติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV งบประมาณ 3 ล้านบาท ไม่มีความจําเป็น จะเห็นได้ว่าท่านสมาชิกสภา
เทศบาลฯ บางท่าน ไม่ได้สนใจในการประชุมของชุมชน ไม่เคยรับรู้ความต้องการของประชาชนเลย ถ้าเข้ารับฟัง
การประชุมจะทราบว่าชุมชนทั้ง 17 ชุมชน ความต้องการอันดับแรกของชุมชน คือ กล้องวงจรปิด CCTV เราจึง
ดําเนินการให้ก่อน เพราะเป็นเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เรื่องนี้เราไม่ห่วงไม่ได้ และใน
ปีหน้าเราได้จัดทําแผนงบประมาณติดตั้งไว้แน่นอน ขอให้ประชาชนได้รับทราบด้วย ส่วนเรื่องวงเวียนบริเวณแยก
ดังกล่าว อย่างที่บอกไว้ว่าเนื่องจากงบประมาณของเทศบาลฯ มีจํากัด เราจึงทุ่มงบประมาณมาติดตั้งกล้องวงจร 
ปิด CCTV ก่อน ในส่วนอื่นๆ เราก็ต้องรอในปีงบประมาณถัดไป ขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ขอบคุณครับ 

   นายอนุสรณ์  คันธวณิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
สภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอขอบคุณ ท่านบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี มีสมาชิกท่านใดจะนําเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ อีกหรือไม่ ถ้ามีขอ
เรียนเชิญครับ ขอเชิญจ่าสิบเอก ภาคิน  ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 ครับ 

   จ่าสิบเอก ภาคิน  ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 เรียนท่านประธาน 
สภาเทศบาลฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม จ่าสิบเอก ภาคิน  ธรณีทอง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 ที่กล่าวว่าไม่ได้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด CCTV กระผมไม่
ทราบว่าเขามีการประชุมกันเมื่อไร ถ้าทราบก็จะไปเข้าร่วมประชุมด้วย และในการประชุมว่ามีประโยชน์มาก 
ประชาชนกลุ่มชุมชนทั้งหลายต้องการกล้องวงจรปิด CCTV ผมจึงอยากจะทราบว่าประโยชน์ที่ได้คืออะไร ได้จาก
การไปมองรถวิ่ง ได้จากการเกิดอุบัติเหตุ ป้องกันอันตรายมีอยู่แค่ไหน ที่ผมกล่าวมาเป็นลักษณะว่าความจําเป็นที่
เกิดขึ้นเราแยกได้ว่าอันไหน คือ อันดับหนึ่ง อันดับสอง ผมเปรียบเทียบเรื่อง ถ้าไม่มีกล้องวงจรปิด ทุกวันก็ไม่มี
กล้องวงจรปิด แล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือไม่ ก็ไม่มี ปราจีนบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ครับ ไม่มีเหตุร้าย แต่ในเรื่องของ
การจราจรทุกวันนี้ รถติดมาก ตอนเช้ารถติดขนาดไหนท่านก็ทราบ ตอนเย็นรถติดขนาดไหนท่านก็รู้ ที่ผมกล่าว คือ 
สี่แยกวัดใจ ซึ่งมีแผนที่จะดําเนินการ แต่ก็เพิกเฉยไป ตรงนี้ถ้าทําขึ้นมา ประโยชน์จากการเสียหายจากการจราจร
มากมาย เนื่องจากว่าตลาดนัดเรามเีกือบทุกวันในถนนสายนี้ เราก็ควบคุมตลาดนัดไม่ได้อยู่แล้ว ถนนก็มีรถจอดกัน
มากมาย ขับขี่กันเร็วมาก ทางเราก็ทําอะไรเขาไม่ได้ งานเทศกิจก็ทําอะไรเขาไม่ได้ ก็ทราบกันอยู่ มาเปรียบเทียบว่า
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่านไม่ได้เข้าร่วมประชุมเลยไม่ทราบว่าเป็นความต้องการของประชาชนแต่ละชุมชนที่
ต้องการกล้องวงจรปิด CCTV มากกว่า ผมจะได้ทราบว่าชุมชนแต่ละชุมชนอยากจะดูกล้องวงจรปิดที่การจราจร
ติดขัดอยู่ทุกวันนี้ ขอบคุณครับ 

   นายอนุสรณ์  คันธวณิช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
สภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอขอบคุณ จ่าสิบเอก ภาคิน  ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 
มีสมาชิกท่านใดจะนําเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ อีกหรือไม่ครับ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ (ไม่มี) เมื่อ
ไม่มีสมาชิกท่านใดนําเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลฯ 
ดําเนินการเพื่อปิดประชุมสภาเทศบาลฯ ต่อไป ครับ 

/นายพิชัย... 
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   นายพิชัย  คันธวณิช  ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่านอนุสรณ์  คันธวณิช 
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี และทําหน้าที่เรื่องอ่ืนๆ แทนกระผม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะ
นําเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ กระผม นายพิชัย  คันธวณิช ในนามของสภาเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี ขอขอบคุณ สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะผู้บริหารเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ที่เข้าร่วม
ประชุมในวันนี้ ผมขอปิดประชุม ขอบคุณครับ 

ปิดประชุม  เวลา 15.00 น. 

 

 

     (ลงช่ือ)                                  ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 
             ( นายเพิ่มศักดิ์  แก้ววิสิษฏ์ ) 
                                             เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน                   
 
 
 
 
                                      (ลงช่ือ)                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      ( นายอนุสรณ์  คันธวณิช ) 
                 ปฏิบัติหน้าทีเ่ลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
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   คณะกรรมการสามัญประจําสภาชุดตรวจรายงานการประชุม ได้พร้อมกันตรวจรายงาน   
การประชุมดังกล่าว เม่ือวันที่ 20 ธันวาคม ๒๕๕9 เวลา 16.๐๐ น. เห็นว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้      
เป็นหลักฐาน 

 

 

    (ลงช่ือ) สิบเอก       ประธานกรรมการ 

                        (สมพงษ ์      เกิดมงคล)    

 

    (ลงช่ือ)                                   กรรมการ 

                    (นายอาร์ต  รุ่นประพันธ์) 

 

    (ลงช่ือ)        กรรมการ 

                             (นายอนุสรณ์  คันธวณิช) 

 
         รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
 
 
 

    (ลงช่ือ) 

              (นายพิชัย     คันธวณิช) 
                                                ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
 


